

CHỈ THỊ LIÊN TỊCH
Về việc vận động quyền góp Quỹ tương trợ xã hội năm 2016

Trong những năm qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp chăm lo đời sống, việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với CNVCLĐ trong Tập đoàn cũng như các hoạt động nhân đạo khác, phát huy tinh thần "trung thân tương ái" "lá lành đùm lá rách", uống nước nhớ nguồn". Đó cũng là truyền thống của CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Với tinh thần đó, trong năm 2015 Tập đoàn đã chi hàng chục tỷ đồng để chăm lo cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai bão lũ, chương trình Mái ấm công đoàn và các hoạt động nhân đạo chung khác.

Để kịp thời, hỗ trợ khó khăn đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2016. Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi CNVCLĐ trong Tập đoàn đóng góp mỗi người ít nhất 01 ngày lương tính trên mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ủng hộ (mức lương cơ sở thời điểm hiện tại là 1.150.000 đồng) với tổng hệ số mức lương của từng người. Số tiền thu được của đơn vị sẽ trích 40% đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn do Công đoàn Điện lực Việt Nam quản lý để sử dụng chung; 60% để lại bổ sung vào Quỹ tương trợ xã hội của đơn vị.

Yêu cầu Tổng giám đốc (giám đốc), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn đồng cấp triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 30/5/2016.

Giao Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp đôn đốc, theo dõi thực hiện chỉ thị này; báo cáo kết quả cuộc vận động và tổng hợp thông báo tới các đơn vị.

Số tiền ủng hộ 40% chuyển về tài khoản: Công đoàn Điện lực Việt Nam.
Số tài khoản: **10201.00000.29614** Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**



Đặng Hoàng An

**TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐĐVN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Mậu

Nơi nhận:

- TGD, GD, Thủ trưởng, CĐ các đơn vị trực thuộc (Để thực hiện);
- Các Ban CĐĐVN;
- Website CĐĐVN;
- Lưu: Văn thư EVN;
- Lưu: VT, Ban CSPL, CĐĐVN